



ข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทร. 0 2281 0859 โทรสาร 0 2281 0859 E-mail: moacnews@gmail.com



ครั้งที่/2554

14 ตุลาคม 2553

**“รมว.ธีระ” นำคณะผู้แทนไทยเยือนญี่ปุ่น ร่วมประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคครั้งแรก
มุ่ง 21 ประเทศสมาชิกร่วมรับรอง ปฏิญญานิโงทาตะว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค ก้าวสู่การ
ร่วมมืออย่างยั่งยืน**

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคครั้งที่ 1 กำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2553 ณ เมืองนิโงทาตะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นการประชุมในระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรและอาหารครั้งแรกของเอเปคเนื่องจากเล็งเห็นว่าประเทศสมาชิกประกอบด้วยเขตเศรษฐกิจที่เป็นผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสินค้าเกษตรที่สำคัญของโลก โดยประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ การหารือการจัดทำ **‘ปฏิญญานิโงทาตะว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค’** และร่วมกันรับรองปฏิญญาดังกล่าว ซึ่งมีขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดยืนและความมุ่งมั่นของสมาชิก ในการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างกันเรื่องความมั่นคงอาหารอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในแง่ของการผลิตอย่างยั่งยืน รวมถึงการลดอุปสรรคทางการค้า ของสินค้าอาหารในเอเปค โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างปฏิญญา นิโงทาตะฯ แล้ว เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553

ทั้งนี้ ปฏิญญานิโงทาตะว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค เป็นการแสดงเจตนารมณ์เกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารระหว่างสมาชิกเอเปค โดยไม่มีการลงนามและไม่มีผลผูกพันทางด้านกฎหมาย อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงอาหารในภูมิภาคเอเปคอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ ในการประชุมยังจะมีการหารือกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน การอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน การค้าและการตลาดระหว่างสมาชิกด้วย

อนึ่ง เอเปค (Asia Pacific Economic Cooperation: APEC) เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ก่อตั้งขึ้นโดยประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี พ.ศ. 2532 หรือ ค.ศ. 1989 ประกอบด้วย 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งประเทศไทยอยู่ในสมาชิกแรกเริ่มของเอเปคตั้งแต่ต้น สำหรับการประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้เห็นชอบให้ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีเกษตรเอเปค และต่อมาได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค ครั้งที่ 1 (The 1st Ministerial Meeting on Food Security) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ จะเดินทางเข้าร่วมการประชุม และร่วมการรับรองปฏิญญานิโงทาตะว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค ด้วย